



ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชบุรี

เรื่อง การพิจารณาทุนภายในเพื่อสนับสนุนการวิจัยและผลงานวิชาการ ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๘

ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชบุรี ได้มีแผนงานในการสนับสนุนทุนภายในเพื่อผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ แก่อาจารย์และบุคลากร ซึ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นั้น

และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนผลิตงานวิจัยและผลงานวิชาการ ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๘ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบโครงการวิจัยไปแล้ว ๑๒ เรื่อง และเห็นสมควรให้ปรับจำนวน ๓ เรื่อง

บัดนี้โครงการวิจัยและผลงานวิชาการดังกล่าวได้ปรับเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณา ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	ประเภทผลงาน (งานวิจัย/ ผลงานเอกสาร ตำรา)	หัวหน้าโครงการ/ ผู้ร่วมโครงการ	งบประมาณ ที่พิจารณา อนุมัติ(บาท)
๑	การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพจิตเด็ก ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครราชบุรี	งานวิจัย	ดร.รัตติกกร เหมือนนาคอน ดร.อัจฉรา คำมะทิตย์ นางสาวพิมพ์ลัญช์ อายุวัฒน์ นางสาวปรานต์ศศิ เหล่ารัตน์	๔๕,๐๐๐
๒	ประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพจิต จิตเวชของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์โดยใช้ กระบวนการสะท้อนคิด	งานวิจัย	ดร.รัตติกกร เหมือนนาคอน ดร.ฤทัยรัตน์ ชิดมงคล นางธิดารัตน์ ห้วยทราย นางสาวเมตตา ไชยเชษฐ์	๓๓,๘๐๐
๓	การรับรู้และประสบการณ์ของนักศึกษา พยาบาลต่อพฤติกรรมกรรมการดูแลกันใน สถานศึกษาและแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ	งานวิจัย	ดร.วัลภา ศรีบุญพิมพ์สวย นางศิริรัตน์ ศรีสุทธิพันธ์พร นางสาวทิพาวรรณ สมจิตร นางสาวอรนิต นิคม นางสาวนวรรณ์ ดอกขบา	๒๕,๐๐๐
รวม				๑๐๓,๘๐๐

ตัวอักษร หนึ่งแสนสามพันแปดร้อยบาทถ้วน

หมายเหตุ

๑. ขอให้หัวหน้าโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยข้างต้น ดำเนินการทำสัญญารับทุนที่งานวิจัย ผลงานวิชาการและตำรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวถือว่า ท่านสละสิทธิ์) โดยจัดส่งโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ สามารถdownload ได้ที่ www.bcnu.ac.th จำนวน ๒ ชุด และโครงการวิจัยใดที่คณะกรรมการได้เสนอแนะให้แก้ไขในคราวพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย ขอให้ท่านดำเนินการปรับแก้ให้ถูกต้อง

๒. ให้หัวหน้าโครงการรายงานผลการดำเนินงาน โดยบันทึกข้อความรายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินการวิจัย ทุก ๔ เดือน เสนอผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี ผ่านหัวหน้างานวิจัย ผลงานวิชาการและตำรา และรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัย และพัฒนาผลงาน ตามแบบฟอร์มบันทึก ความก้าวหน้าในการดำเนินการวิจัย

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

(นางสาวเพ็ญศรี ทองเพชร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี